



SABUY 021/2565

27 เมษายน 2565

เรื่อง เลื่อนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัทให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 2 (SABUY-W2)
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2565 (“บริษัทฯ”) ซึ่งได้
ประชุมเมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 230 ถนนบางขุน
เทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ได้ได้พิจารณาและมีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2565
เวลา 10.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุม
ชั้น 2 สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
10150 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 2 (SABUY-W2) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ”) จำนวนรวมไม่เกิน 508,551,983
หน่วย และอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 508,551,983 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและ
เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) โดยมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หน่วย
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (ในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ของผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้น หากเกิดเศษ
เกิดจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรร ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวมีอายุ 2 ปีนับแต่วันที่ออก
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 5
บาทต่อหุ้น โดยได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (Record Date) ในวันที่ 5
พฤษภาคม 2565 แล้วนั้น

เนื่องจาก คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการเข้าลงทุนในธุรกรรมหลายรายการ
ซึ่งเป็นการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ไปชำระเป็นค่าตอบแทนในการเข้าลงทุน โดยธุรกรรมแต่ละรายการยังมี
สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนเนื่องจากบริษัทฯ อยู่ในขั้นตอนการเจรจาต่อรองเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ กับคู่สัญญา ซึ่งหาก
บริษัทฯ ดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามกำหนดเวลาเดิม อาจทำให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เสียประโยชน์จาก
ดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ของบริษัทฯ นอกจากนี้ เพื่อให้ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่ง และ
เพื่อให้เกิดความยุติธรรมกับราคาหุ้นของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ จึงได้พิจารณาโดยคำนึงประเด็นสำคัญ
ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ข้างต้นอย่างรอบคอบและรอบด้านแล้ว และมีมติอนุมัติให้เลื่อนการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี
สิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (Record Date) จากวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เป็น วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ทั้งนี้



บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ให้คงเงื่อนไขอื่นๆ และอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ไว้ตามเดิม คือ 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (หากมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง) ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรข้างต้น ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวดวงฤทัย ศรีวรมย์)

เลขานุการบริษัท